

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559

เรื่อง

1. ชุมชนศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชนปั่นรายได้ปี60 และ2.5ล้านล้าน
2. KOFC ชี้โครงการประกันภัยข้าวปีนี้ เกษตรกรไม่รับรู้ทำให้ผู้เข้าร่วมต่ำ
3. KOFC ระบุเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 59/60 ส่งผลผู้เข้าร่วมต่ำกว่าเป้า
4. คอลัมน์ เกษตรบูรณาการ: เขาบอกว่า มันเป็นเรื่องเดิมๆ
5. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เตรียมเฮ
6. คอลัมน์ สถานการณ์เด่น
7. คอลัมน์ คนปนข่าว: ปชช.ไม่ประทับใจผลงาน
8. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เชิดชูเกียรติคุณ
9. ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: ซีพีเอฟ รับมือบโล่งค์กรต้นแบบ
10. หนูนปลุกหม่อนไหมบนที่ดินไม่เหมาะสม

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน
ไทยโพสต์

แนวหน้า

ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
ข่าวหุ้น
คมชัดลึก

สัมภาษณ์พิเศษ
ชุก่อเกี่ยวชุมชน
ปีนรายได้ ปี 60
2.5 ล้านล้าน
ยุทธศักดิ์ สุภสร

> 5



นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บอกว่า การเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวในประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในชุมชนตามแนวทางที่ต้องการสร้างการท่องเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Quality destination) ซึ่งจะต้องสร้างจุดขายการท่องเที่ยวจากจุดเด่นที่มีความโดดเด่น เช่น วิถีชีวิต อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ชีวิตและเรียนรู้วิถีชุมชน

นายยุทธศักดิ์ ระบุว่า การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนสามารถขยายระยะเวลาการอยู่ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวและเพิ่มค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทต่อคนต่อทริปเพิ่มเป็น 50,000 บาทต่อคนต่อทริป



ชุมชนศาสตร์ท่องเที่ยวชุมชน ปีนรายได้ปี 60 และ 2.5 ล้านล้าน

● นครินทร์ ศรีเลิศ

ประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่หนักแน่น การเติบโตทางเศรษฐกิจมานานกว่าเกือบครึ่งศตวรรษ แต่ปัญหาใหญ่คือการท่องเที่ยวของไทยยังกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ที่ได้รับความนิยมและหัวเมืองใหญ่ที่เป็นเป้าหมายการเดินทาง

แม้เศรษฐกิจไทยจะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว แต่รายได้กลับกระจุกตัวเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายรัฐบาลพยายามแก้ไข ด้วยการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปในพื้นที่

รัฐบาลปัจจุบันนโยบาย “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ธุรกิจ-ประชาชน ได้นำมาใช้กับการพัฒนาท่องเที่ยวเช่นเดียวกันโดยมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับชุมชนมากขึ้น

ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 แสนล้านบาทและถือเป็นการกระจายรายได้ลงไปชุมชนได้โดยตรง

“ททท.ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่างๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งได้มีการกำชับให้แต่ละชุมชนหาจุดเด่น จุดขายที่จะใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ใช่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร อาชีพ ที่มีความหลากหลาย เราต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชน ไปหัดทำอาหารไทย ทอผ้าไทย ซึ่งตรงนี้จะสร้างผลดีทั้งในเรื่องการเข้าพักในประเทศที่นานขึ้น และการเข้าใจถึงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทำให้เกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวในประเทศอีก”

สำหรับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน

“

ต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชนและเข้าใจถึงมรดกวัฒนธรรมของไทย

ยุทธศักดิ์ สุภสร

ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละอำเภอ แต่ละจังหวัดอยู่ห่างกัน ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ท่องเที่ยวไม่สะดวก หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจะทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในลักษณะแอ่งท่องเที่ยว คือให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวว่าในการเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงควรมีการวางแผนอย่างไร

ขณะที่ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะประสานงานกับ

หน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเส้นทางเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

นอกจากนั้น ททท.จะทำหน้าที่เชื่อมโยง ในด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เชิญสื่อต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเป้าหมายเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับโครงการ 1 ตำบล/อำเภอ 1 สถานที่ท่องเที่ยว ตามนโยบายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

นายยุทธศักดิ์ บอกว่า นโยบายนี้ยังคง อยู่ในขั้นตอนของการชี้แจงความเข้าใจ และเตรียมการ เนื่องจากในระดับชุมชน ไม่ใช่ทุกแห่งที่มีความพร้อม หรือมีความรู้ความเข้าใจที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยว และบริหารจัดการการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ ททท.และกระทรวงการท่องเที่ยวฯดำเนินการ คือการผลักดันโครงการ **Village to the world** เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นหมู่บ้านนำร่องที่ให้หมู่บ้าน ชุมชนอื่นๆเห็นตัวอย่างของความสำเร็จ เช่น หมู่บ้านภูเก้าสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด ที่มีจุดเด่นเรื่องการทำผ้าไหม และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากในปัจจุบัน

ด้านนายภูมิศักดิ์ ราชศรี ผู้อำนวยการปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มองว่ากระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเริ่มมาแรงส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับความนิยมไปด้วย จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้ขึ้นนอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นอาชีพหลัก

สำหรับ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่หันมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากขึ้นนั้น ขณะนี้มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวม 1,215 แห่ง แบ่งออกเป็น แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 969 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวของส่วนราชการ 87 แห่ง

หากนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 150.08 ล้านคนต่อครั้ง ในปี 2559 ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรถึง 3.77 ล้านคนต่อครั้ง สร้างรายได้ภายในประเทศให้กับภาคเกษตร 1,860 ล้านบาท

และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 163 แห่ง

“การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้รับความนิยม คือการนำเที่ยวชมสวนเกษตร เช่น สวนผลไม้ สวนดอกไม้ สวนสมุนไพร การนำเที่ยวเทศกาลงานวันเกษตร เช่น งานมะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ งานเทศกาลผลไม้ จ.ระยอง การนำเที่ยวชมฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มโชคชัย การนำชมการทำนาแบบดั้งเดิม การนำชมหมู่บ้านชาวประมง เช่น การไต่หมึก การตกปลา การตกกุ้ง เป็นต้น”

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ด้านรายได้ของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และรับประทานอาหารเช้าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีค่าใช้จ่าย 3,762 บาทต่อคนต่อครั้ง (ทริป) ซึ่งเป้าหมายสามารถเพิ่มยอดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารเช้ากับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีก และส่งผลให้รายได้ภายในประเทศกับภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 12,000 ล้านบาท อีกด้วย

ด้านการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 พบว่า มีกิจกรรมที่ทำระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม อยู่ที่ประมาณ 2.5% และมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 494 บาทต่อครั้ง

ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 150.08 ล้านคนต่อครั้ง ในปี 2559 จะเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวนถึง 3.77 ล้านคนต่อครั้ง และสร้างรายได้ภายในประเทศให้กับภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1,860 ล้านบาท

ตั้งเป้าปีหน้ารายได้ 2.5 ล้านล้าน

ททท.ตั้งเป้าในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้เป็น 2.5 ล้านล้านบาท จากที่ปัจจุบันอยู่ที่ปีละประมาณ 2 ล้านล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปีนี้จะมียกนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทย 33.5 ล้านคนเพิ่มขึ้น 12.1% จากจำนวนนักท่องเที่ยว 29.9 ล้านคนในปี 2558

และปรับเพิ่มขึ้นจากสมมุติฐานเดิมที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาไทยในปีนี้เป็น 33 ล้านคน

ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยว คาดว่าจะอยู่ที่ 1.74 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9% จากปี 2558 เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนได้แก่ การเพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำระหว่างประเทศในระยะใกล้ แนวโน้มนักท่องเที่ยวจากยุโรป และรัสเซียขยายตัวมากขึ้น และไทยยังถือเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะยุโรป รัสเซีย และจีน

KOFCCโครงการประกันภัยข้าวปีนี้ เกษตรกรไม่รู้ทำให้ผู้เข้าร่วมต่ำ

ผู้จัดการรายวัน360° – KOFCC ระบุเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีโครงการประกันภัยข้าวในปี 59/60 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมต่ำกว่าเป้า ขณะที่เกษตรกรสามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึง 30 ส.ค.นี้

ดร.ภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFCC) ได้ติดตามผลโครงการประกันภัยข้าวในปี หลังจากที่ได้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 ตามโครงการประกันภัยข้าวในปี 2559 โดยมีพื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยจำนวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ วงเงิน 3,217.13 ล้านบาท ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย/น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง วัตภัย ภัยแล้ง อากาศหนาว/ลูกเห็บ อัคคีภัย และ

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 29.5 ล้านไร่ และสำหรับเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน 500,000 ไร่

โดยแบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวในปี 2559 มีอัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 60 บาทต่อไร่ เกษตรกรชำระเบี้ยประกันภัย 40บาทต่อไร่ แต่หากเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อการเพาะปลูกข้าวในปี ธ.ก.ส.จะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกรเฉพาะในส่วนของวงเงินกู้ สำหรับส่วนเกินวงเงินกู้หากเกษตรกรต้องการที่จะทำประกันภัยเพิ่มเติมจ่ายเบี้ยประกันภัยเอง ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 16 บริษัท ทั้งนี้ ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยตลอดช่วงการเพาะปลูกสำหรับภัยธรรมชาติ 6 ประเภทแรก

วงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่และสำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาดวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มขายกรมธรรม์สำหรับเกษตรกรทั่วไป ตั้งแต่ 15 ก.ค. - 15 ส.ค. 59 ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 30 ส.ค.59 และสำหรับพื้นที่ภาคใต้สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 15 ส.ค. 59

ปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 9.1 ล้านไร่ และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดการเปิดรับสมัครจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 15 ล้านไร่ หรือ 50% ของพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะเกษตรกรทั่วไปยังไม่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าว ฉะนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและให้ลงรายละเอียดในเนื้อหามากขึ้น เพื่อ

ให้เกษตรกรเกิดการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และเกิดความสนใจในการทำประกันภัยมากขึ้น รวมทั้งการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกัน จะทำให้เกษตรกรตระหนักถึงมูลค่าของเงินที่ตนเองจ่ายไป ทั้งควรมีการพิจารณาขยายประเภทของสินค้าเกษตรให้เพิ่มมากขึ้น เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถประกันภัยความเสี่ยงจากธรรมชาติได้ด้วย พร้อมทั้งร่วมบูรณาการระหว่างภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนการซื้อประกัน และการเรียกร้องสิทธิประกันเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนนั้นโดยต้องพิจารณาค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมและการส่งเสริมการตลาดให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายถ้าหากว่ารัฐบาลไม่เข้าไปอุดหนุน (subsidy) เพื่อจูงใจให้เกษตรกรซื้อประกันภัยเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลทำให้โครงการนี้สามารถขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืน.

KOFC ระบุเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 59/60 ส่งผลผู้เข้าร่วมต่ำกว่าเป้า

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC) ได้ติดตามผลโครงการประกันภัยข้าวนาปี หลังจากที่คุณรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2559 โดยมีพื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัย จำนวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ วงเงิน 3,217.13 ล้านบาท ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย/น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง วัตภัยภัยแล้ง อากาศหนาว/ลูกเห็บ อัคคีภัย และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด แบ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 29.5 ล้านไร่ และสำหรับเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน 500,000 ไร่

โดยแบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปี 2559 มีอัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 60 บาทต่อไร่ เกษตรกรชำระเบี้ยประกันภัย 40 บาทต่อไร่ แต่หากเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ธ.ก.ส.

จะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทนเกษตรกรเฉพาะในส่วน ของวงเงินกู้ สำหรับส่วนเกินวงเงินกู้หากเกษตรกร ต้องการที่จะทำประกันภัยเพิ่มเติมต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเอง ซึ่งขณะนี้บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 16 บริษัท ทั้งนี้ ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยตลอดช่วงการเพาะปลูกสำหรับภัยธรรมชาติ 6 ประเภทแรก วงเงิน ความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่และสำหรับภัยศัตรู พืชและโรคระบาดวงเงินความคุ้มครอง 555 บาท ต่อไร่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ เริ่มขาย กรมธรรม์สำหรับเกษตรกรทั่วไป ตั้งแต่ 15 ก.ค. - 15 ส.ค. 59 ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถ ซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 30 ส.ค.59 และสำหรับ พื้นที่ภาคใต้สามารถซื้อกรมธรรม์นี้ได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 59

ปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วม โครงการคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 9.1 ล้านไร่ และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดการเปิดรับสมัครจะมีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯไม่ต่ำกว่า 15 ล้านไร่ หรือ 50% ของพื้นที่ เป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ ที่ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะเกษตรกรทั่วไปยังไม่ทราบว่ามี โครงการดังกล่าว ฉะนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ กว้างขวางและให้ลงรายละเอียดในเนื้อหามากขึ้น

เพื่อให้เกษตรกรเกิดการรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และเกิดความสนใจในการทำประกันภัยมากขึ้น รวมทั้งการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกัน จะทำให้เกษตรกรตระหนักถึงมูลค่าของเงินที่ตนเอง จ่ายไป ทั้งควรมีการพิจารณาขยายประเภทของสินค้า เกษตรให้เพิ่มมากขึ้น เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถ ประกันภัยความเสี่ยงจากธรรมชาติได้ด้วย พร้อมทั้ง ร่วมบูรณาการระหว่างภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำความความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนการซื้อประกัน และการเรียกร้องสิทธิประกันเพื่อรับค่าสินไหม ทดแทนนั้นโดยต้องพิจารณาค่าเบี้ยประกันภัยที่ เหมาะสมและการส่งเสริมการตลาดให้สามารถเข้าถึงให้ง่ายถ้าหากว่ารัฐบาลไม่เข้าไปอุดหนุน (subsidy) เพื่อจูงใจให้เกษตรกรซื้อประกันภัยเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลทำให้โครงการนี้สามารถขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืน

ด้านผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัย เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินนโยบายประกันภัยข้าว นาปี ปีการผลิต 2559/60 จะมีความแตกต่างจากปี ที่ผ่านมาทั้งเรื่องค่าเบี้ยประกันที่เดิมใช้หลักการแบ่ง

จ่ายตามเกณฑ์พื้นที่ความเสี่ยงน้อยไปถึงมากมีการ จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นตั้งแต่ 115-450 บาทต่อไร่ แต่ปีนี้เป็นจ่ายในเกณฑ์เท่ากันหมดที่ 100 บาท ต่อไร่ โดยรัฐช่วยอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน 60 บาทต่อไร่ เกษตรกรทั่วไป จ่ายเอง 40 บาทต่อไร่ ซึ่งมองว่าหาก เกษตรกรบางรายที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วม หรือภัยแล้งเป็นประจำอาจยอมทำประกันเพราะจ่าย เบี้ยเพียง 40 บาท แต่ไม่ต้องทำการเพาะปลูก เมื่อ เกิดภัยก็ได้รับเงินค่าสินไหม 1,111 บาทต่อไร่ ซึ่ง รัฐต้องมีมาตรการที่รับมือกรณีนี้ด้วย อีกทั้งรัฐหรือ ธ.ก.ส.ช่วยสนับสนุนเกษตรกรลูกค้าของธ.ก.ส.ไม่ ต้องจ่ายเบี้ยถือว่าเป็นสร้างความไม่เท่าเทียมให้กับ เกษตรกรทั่วไป ที่สำคัญการทำประกันควรเป็นการทำ ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่รัฐอุ้มตลอดทำให้เกษตรกร ไม่ปรับตัวหรือพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น แม้ว่าการ ส่งเสริมการทำประกันภัยลักษณะนี้จะช่วยลดต้นทุน งบประมาณภาครัฐที่ใช้ในการเยียวยาหรือเงินชดเชย กรณีเกิดภัยพิบัติที่สูงกว่าก็ตาม แต่ตนมองว่ารัฐควร ให้ส่งเสริมเรื่องการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต หรือถ้าจะทำให้ทำประกันควรทำประกัน ด้านราคาผลผลิตมากกว่า.



เขาบอกว่า มันเป็นเรื่องเดิมๆ

ต้องบอกว่าเรื่องที่มาแรงในต้นสัปดาห์นี้ที่สังคมกระทรวงเกษตรฯจับตามองเป็นพิเศษ คงหนีไม่พ้น อังการนี้จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีการเกษียณอายุราชการในครั้งเดียวของข้าราชการระดับ 10 กว่า 13 ตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นเลขลึกลับนัมเบอร์ ส่วนจะเป็นใครไปนั่งตรงไหน วันนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาคงมีรายชื่อแพลมให้เห็นไปแล้วบางส่วน ส่วนใครจะลุ้นใครไปนั่งตรงไหน ก็ว่ากันไป

แต่ที่แน่ๆ งานนี้ว่ากันว่า มีตำแหน่งที่ว่างลงไป ในส่วนอธิบดีกรมต่างๆ กว่า 5 ตำแหน่ง ซึ่งก็มีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และหน่วยงานสุดท้ายคือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ ส.ป.ก. และแถมอาจมีพ่วงท้ายอีก คือ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อันเกิดจากเรื่องบางเรื่องที่ส่งผลให้เขาเหล่านั้นไม่ได้ไปต่อ

มาว่าตัวอย่างบางตอนแต่ละกรมที่เกษียณอายุราชการไป ล้วนเป็นกรมที่สำคัญ แต่คนที่ไปทำงานจากนี้ไปต้องดูว่ามันสำคัญแค่ไหน มาเริ่มจากกรมฝนหลวงฯ กรมนี้อธิบดีเกษียณอายุราชการลงเช่นกัน ว่ากันว่ากรมนี้ที่ผ่านมา เยียบๆ แต่คนวงในบอกว่าไม่เยียบนะขอรับ มีหลายเรื่องที่แฝงไว้

ให้จับตามองเพราะกรมนี้งบประมาณที่ใช้ในการกิจฝนหลวงมหาศาลไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องของการซ่อมเครื่องบิน จัดซื้อเครื่องบิน และสารฝนหลวง มาอีกกรมคือกรมปศุสัตว์ ถึง

วันนี้ ต้องบอกว่า เป็นอีกแหล่งที่น่าจับตามองเช่นกัน เพราะกรมนี้ดูด้านกักกันสินค้าด่านตัวสัตว์ ว่ากันว่าที่ผ่านมาสรางรายได้ก็ใครบางคนเป็นกอบเป็นกำเพียงแต่กรมยังตามไม่ทันก็เท่านั้น ส่วนใครเป็นใครในขบวนการคงต้องตรวจสอบกันไป แต่ที่แน่ๆ ต้องบอกว่าอีกยาว ซึ่งงานนี้ การเลือกใครไปต้องดูให้ชัดเจนเช่นกัน ตามมาอีกกรม คือหน่วยงาน ส.ป.ก.งานนี้ต้องบอกว่า การเลือกคนทำงานหากว่ากันไปถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รัฐมนตรีฉัตรชัยต้องคิดให้ลึกเพราะเรื่อง ส.ป.ก. หากไม่ดีจริงและทำงานจริงจัง คงยากที่จะสานต่อได้ ที่สำคัญผลหลายๆ นอกจากผลงานต่อไม่ได้ อาจเข้ามากระทบกับตัวเองที่เคยทำเอาไว้ แต่ปางก่อนอาจเป็นไปได้...ต้องระวัง เอาพอหอมปากหอมคอ เรื่องการโยกย้าย

มาเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องนำเสิร์ฟของผู้ปกครอง ต้องพูดอย่างจริงจัง เมื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงการสุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนปี'59 พบว่าต่ำกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 8.5 แต่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ในฐานะคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมิลค์บอร์ดันมาบอกว่า เป็นเรื่องที่ขอมอบได้ และเป็นเรื่องเก่าๆ เดิมๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เก็บตัวอย่างสุ่มตรวจตั้งแต่ปี'55-58 แต่อนิจจา มัน

เป็นเรื่องใหม่ขอรับ วันถัดมา ปลัดฝนจึงอ้อมแอ้มบอกกำลังให้ตรวจสอบ ทำให้เห็นชัดเจนว่าที่ผ่านมาเรื่องนี้ “ลูบหน้าปะจมูก ไปวันๆ จริงๆ” จากนั้นไปถ้าคิดเป็นคงรู้ระดับว่า นมโรงเรียนใครจะกล้าเสี่ยงให้ลูกๆ กิน สาธุถ้าเป็นไปได้ อยากให้เจอกับลูกหลาน ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรฯจริงๆ มันจะได้รู้สึกเสียที่ว่ามัน.....แค่นั้น

ราชดำเนิน



เตรียมเฮ: พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยถึงการเลื่อนขึ้นและปรับเงินเดือนเกษตรกรตำบลและเกษตรกรอำเภอว่า จะดำเนินการให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 60 โดยสั่งการให้นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สรุปรายชื่อเกษตรกรตำบลและเกษตรกรอำเภอทั่วประเทศกว่า 80,000 คน เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

สถานการณ์เด่น

09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณด่านเก็บค่า



ผ่านทางพิเศษ กำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เต็มเต็มโครงข่ายทางด่วนไปยังพื้นที่ฝั่งธนบุรี ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ถนนรัตนวิบูลย์ ถนนนครอินทร์ ถนนสิรินธร และถนนบรมราชชนนี ซึ่งประชาชนสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วานนี้เป็นต้นไป

17.30 น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากอิทธิพลภาวะฝนตกหนักจากพายุเตี้ยนหมู่ ยังทำให้แม่น้ำโขงมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปภ.ได้ประสาน 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งเตือนอำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำโขงให้เตรียมการเฝ้าระวังและรับมือภาวะน้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่ง ได้แก่ จ.เชียงราย เลยหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ (อ.ชานุมาน) และอุบลราชธานี ประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านกลไกของศูนย์ดำรงธรรมทางหมายเลขโทรศัพท์ 1667 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

18.00 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอตำแหน่ง รมช.เกษตรฯ สำหรับให้มาช่วยงานเนื่องจากเป็นกระทรวงใหญ่ปริมาณงานมาก ส่วนโผรายชื่อข้าราชการระดับ 10 เป็นอธิบดี 13 ตำแหน่งของกระทรวงเกษตรฯ ที่เดิมคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ส.ค.นี้ จะต้องเลื่อนไปก่อน เพราะต้องส่งให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอเข้า ครม. 🇹🇭



คนป่นข้าว

ดู ต้องเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง สำหรับ บิ๊กฉัตร-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะมีชื่อติดโผเป็นอันดับแรกในหัวข้อ **กรมที่ประชาชนไม่ประทับใจผลงาน** จากผลสำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

โดยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนดังกล่าวระบุถึง กรมที่ประชาชนไม่ประทับใจ 5 อันดับแรก ปรากฏว่า อันดับ 1 ร้อยละ 21.04 คือเจ้าของฉายา **บิกนมขง-พล.อ.ฉัตรชัย** ตามมาด้วยอันดับ 2 ร้อยละ 20.80 นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รชม.การคลัง อันดับ 3 ร้อยละ 20.72 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รชม.การคลัง และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รชม.ศึกษาธิการ อันดับ 4 ร้อยละ 20.56 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รชม.ศึกษาธิการ และ อันดับ 5 ร้อยละ 20.48 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รชม.พาณิชย์ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รชม.พาณิชย์

ก่อนหน้านี้ชื่อของ **พล.อ.ฉัตรชัย** เคยถูกพุ่งเป้าเรื่องผลงานมาตลอด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทางพาราและข้าวที่ราคาตกต่ำ จนทำให้เกษตรกรชาวสวนยางและชาวนาไม่พอใจการทำ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

งานและแนวทางการแก้ปัญหา ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างหนักถึงขนาดมีแรงบีบให้นายกฯ ประยุทธ์ปรับ ครม.เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์แทน “บิกนมขง”

แต่สุดท้าย **นายกฯ ประยุทธ์** ก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวเพื่อนและยืนยันถึงความตั้งใจในการทำงาน เพียงแต่ด้วยสไตล์ทหารเก่า ประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่เก่งเท่านักการเมือง จึงไม่มีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเก้าอี้ตามที่มีเสียงเรียกร้อง

ที่ว่าครั้งนี้เมื่อมีผลโพลออกมาตอกย้ำอีกครั้งว่า **พล.อ.ฉัตรชัย** เป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ประทับใจในการทำงาน ก็ไม่ว่า นายกฯ ประยุทธ์จะกางปีกป้องกันได้มากน้อยแค่ไหน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รชม.เกษตรและสหกรณ์ อดีต รอง ผบ.ทบ. จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 12 (ตท. 12) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 23 (จปร.23) รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ โดยเส้นทางสีเขียวผ่านเก้าอี้เจ้ากรมการเงินทหารบก, รองปลัดบัญชาทหารบก, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก (ฝ่ายส่งกำลังบำรุง), รองเสนาธิการทหารบก, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก), ผู้ช่วย ผบ.ทบ. จนกระทั่งขึ้นเป็น รอง ผบ.ทบ.ก่อนเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัยมีชื่อที่เพื่อนๆ และสื่อมวลชนเรียกว่า “บิกนมขง” เนื่องจากเมื่อสมัยเป็นนักเรียนนายร้อยชอบรับประทานนม และต้องเป็นนมขงเท่านั้น.

สังคม สยามรัฐ



↑ เชิดชูเกียรติคุณ...จินตนา ชัยวรรณการ พช.รรมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบรางวัล
ทูลย์ส ปาสเตอร์ แก่ สุรินทร์ ศุภสวัสดิ์พันธุ์ รอง กก.พจก. จิม ทอมป์สัน ภายในงาน
การประชุมวิชาการหม่อมไทม์โลก ครั้งที่ 24 เพื่อเชิดชูเกียรติคุณในการอุทิศร่างกาย
แรงใจความมานะอุตสาหะทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาวงการหม่อมไทม์ไทย จนเห็น
ผลประจักษ์ถึงคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับวงการหม่อมไทม์และอุตสาหกรรมหม่อมไทม์ทั้ง
ภายในประเทศและในระดับสากล ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 23 สิงหาคม 2559

ปีที่: 22

ฉบับที่: 5543

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 19.57

Ad Value: 19,570

PRValue (x3): 58,710

คลิก: ๓๓๓

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจ: ซีพีเอฟ รับมอบโล่องค์กรต้นแบบ



ซีพีเอฟ รับมอบโล่องค์กรต้นแบบ - ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปธ.กก.มูลนิธิ
ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
ที่ร่วมตรวจประเมินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ แก่ ชาตรี รชต-
สมบูรณ์ รอง กก.ผจก.อาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติและมหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพอย่างยั่งยืน

หนุนปลูกหม่อนไหมบนที่ดินไม่เหมาะสม

● นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดเผยว่า ขณะนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุกหรืออะกรีแมป (Agri-Map) ตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกข้าว อ้อย และมันสำปะหลังในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรังเหลืองและไหมรังขาวนาร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี เกษตรกรจำนวน 149 ราย รวมพื้นที่กว่า 450 ไร่ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น พร้อมรักษาและสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่สืบไป ตามพระราช

ปณิธานสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ด้วย

“ขณะนี้กรมหม่อนไหมจะเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว อ้อย และมันสำปะหลังในพื้นที่ไม่เหมาะสม สู่อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แยกเป็นพื้นที่ จ.ชัยภูมิ 100 ไร่ เกษตรกร 50 ราย บุรีรัมย์ 50 ไร่ เกษตรกร 48 ราย และอุทัยธานี 300 ไร่ เกษตรกร 120 ราย และยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การจัดทำระบบน้ำ การจัดสรรพื้นที่ทำกิน และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกด้วย” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว